

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Ngăn Chặn Sự Lây Lan Dịch Bệnh

Thành Phố Brampton phát hành thước phim ngắn có tác động mạnh để truyền cảm hứng cho những thay đổi hành vi trong cuộc chiến chống lại COVID-19

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 17 tháng 12 năm 2020) – Thành Phố Brampton đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ trong thước phim ngắn dài ba phút *The Spread*, nhằm mục đích thúc đẩy phản ứng cảm xúc của người xem bằng cách chứng minh những hành động tưởng như nhỏ nhặt và vô hại lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến những người xung quanh họ như thế nào. Kết nối cảm xúc là yếu tố quan trọng để truyền cảm hứng thay đổi hành vi, và tất cả cư dân sẽ nỗ lực có ý thức về các lựa chọn hàng ngày của họ để bảo vệ bản thân, những người thân yêu và cộng đồng khỏi mối đe dọa đang diễn ra của COVID-19.

The Spread

Cốt truyện của *The Spread* là về Ana, một phụ nữ trẻ Brampton, nghĩ rằng cô ấy đang làm mọi thứ đúng đắn để giữ an toàn cho bản thân và gia đình khỏi COVID-19. Trong khi Ana giữ khoảng cách để theo dõi các điểm tiếp xúc hàng ngày của cô và hạn chế tương tác, nhưng bạn trai của cô, Jordan lại tham dự một bữa tiệc với bạn bè của anh ấy và khiến bản thân anh ta, Ana và cả gia đình cô rơi vào tình thế nguy hiểm. *The Spread* nhắc nhở cư dân về tầm quan trọng của việc tuân theo các quy định về sức khỏe và an toàn – và sự bất cẩn có thể gây ra hậu quả lớn.

Lời nhắc về sức khỏe và an toàn

Là một trong những thành phố thuộc Mức Phong Tỏa Xám của Tỉnh Bang, điều quan trọng hơn bao giờ hết là người dân Brampton phải đeo khẩu trang, thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc, giữ gìn vệ sinh tốt và chỉ tụ tập với những người trong hộ gia đình ruột thịt của họ và những người hỗ trợ thiết yếu.

Giảm nguy cơ lây lan COVID-19. Tự bảo vệ mình. Bảo vệ những người thân yêu của bạn. Bảo vệ cộng đồng của chúng ta.

Liên kết

- Xem [The Spread](#)
- [Ứng phó của Thành Phố Brampton đối với COVID-19](#)
- [Các ca nhiễm COVID-19 tại Peel](#)
- [Các biện pháp an toàn và sức khỏe ở Vùng Peel theo Mức Phong Tỏa Xám của Tỉnh Bang](#)

Trích dẫn

“Với những ngày lễ sắp diễn ra, tôi muốn kêu gọi cư dân Brampton đặt sức khỏe và sự an toàn của bản thân, những người thân yêu và cộng đồng của chúng ta lên hàng đầu và chú ý đến thông điệp của *The Spread*. Hành động của chúng ta rất quan trọng. COVID-19 vẫn là một mối đe dọa cực kỳ nguy

hiểm trong cộng đồng của chúng ta và tất cả chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau để giữ cho Brampton an toàn. Vui lòng tiếp tục đeo khẩu trang và thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc, và không tụ tập với bất kỳ ai bên ngoài hộ gia đình ruột thịt của bạn. Chúng ta có thể cùng nhau chống lại sự lây lan của COVID-19.”

– *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“COVID-19 tiếp tục lây lan rộng trong cộng đồng và đang ảnh hưởng lớn đến cư dân và doanh nghiệp của chúng ta. Thành Phố vẫn cam kết hỗ trợ Brampton phục hồi trong thời gian khó khăn này, nhưng tất cả cư dân phải suy ngẫm về hành động của họ và tuân theo các quy định về sức khỏe và an toàn để ngăn chặn sự lây lan của vi rút. Hành động như một cộng đồng, chúng ta sẽ ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh.”

– *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca